



กฎและหลักการทำงานต่อต้าน การติดสินบนของ CEVA Global

กฎและหลักการ

การต่อต้านการติดสินบน

เราคือทีมเดียวกัน

เราภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อสู้กับการทุจริต ผิดกฎหมาย และผิดจรรยาบรรณ เราเป็นแบบอย่างในการทำธุรกิจ ที่ CEVA พนักงานทุกคนในทุกตำแหน่ง ตั้งแต่ชั้นปฏิบัติงานไปจนถึงคณะกรรมการบริษัท จะนำไปใช้และปฏิบัติตามกฎเหล่านี้

วัตถุประสงค์ การใช้งาน และขอบเขต

วัตถุประสงค์ของกฎและหลักการต่อต้านการติดสินบนสากล (“R&P”) เหล่านี้คือเพื่อให้แน่ใจว่า CEVA บริษัทสาขาและบริษัทในเครือ พนักงาน และพันธมิตรทางธุรกิจในทุกตำแหน่งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง FCPA, อนุสัญญา OECD, พระราชบัญญัติการติดสินบนของสหราชอาณาจักร, Sapin II* และกฎหมายต่อต้านการทุจริตที่คล้ายคลึงกันซึ่งมีผลบังคับใช้ในประเทศที่ CEVA ดำเนินธุรกิจและมีการดำเนินงาน

R&P เหล่านี้อธิบายความเสี่ยงของการติดสินบนและการทุจริต และแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาควรทำ และไม่ควรทำ เพื่อให้แน่ใจว่าเราทุกคนยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ควรอ่าน R&P เหล่านี้พร้อมกับ [One CEVA Code](#) รวมถึงข้อบังคับภายในอื่นๆ

คำถามเกี่ยวกับ R&P เหล่านี้ควรส่งไปที่ [หน่วยงานจริยธรรม และการปฏิบัติตามข้อกำหนด](#).

เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

เราทุกคนปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่อต้านการติดสินบนที่บังคับใช้ เรามุ่งมั่นร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจของเราเพื่อโลกที่เจริญรุ่งเรือง มั่นคง และปราศจากการทุจริต เราแต่ละคนก้าวไปไกลกว่านั้นเพื่อปกป้องหลักการของเราในการไม่ยอมรับการติดสินบน

เราไม่อดทนต่อการติดสินบน

เราต้องไม่เสนอ สัญญา ให้ หรือรับสิ่งใดๆ ที่มีมูลค่า ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม โดยมีเจตนาที่จะมีอิทธิพลต่อการกระทำของบุคคลนั้นอย่างไม่เหมาะสม เพื่อให้ได้มาหรือรักษาธุรกิจ หรือรักษาความได้เปรียบทางธุรกิจ

ของขวัญ ความบันเทิง และการต้อนรับ

เรารับรองว่าของขวัญ ความบันเทิง และการต้อนรับ – ทั้งที่ได้รับและจัดหาให้ – ถูกกฎหมาย สมเหตุสมผล เป็นที่ยอมรับทางวัฒนธรรม และอยู่ภายในขีดจำกัดทางการเงินของ CEVA เสมอ แม้ว่าของขวัญ ความบันเทิง หรือการต้อนรับ จะถูกแลกเปลี่ยนจากแรงจูงใจที่บริสุทธิ์ที่สุดของมิตรภาพส่วนตัว หรืออาชีพ แต่ก็อาจถูกเข้าใจผิดและมองว่าเป็นข้อได้เปรียบที่ไม่เหมาะสม เราปกป้อง CEVA และปฏิบัติตาม [กฎและหลักการของขวัญ ความบันเทิง และการต้อนรับ](#) เพื่อหลีกเลี่ยงการรับรู้ถึงสินบน ผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน หรือความไม่เหมาะสม

เรามีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีความรับผิดชอบ

เราปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส อย่างมีอาชีพ เราไม่ให้ เสนอ หรือยอมรับสิ่งใดๆ ที่มีค่าแก่หรือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่สามใดๆ เพื่อพยายามได้มาซึ่งธุรกิจหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการกระทำของอีกฝ่ายอย่างไม่เหมาะสม

* กฎหมายฉบับที่ 2016-1691 ว่าด้วยความโปร่งใสการต่อต้านการทุจริตและความทันสมัยของชีวิตทางเศรษฐกิจลงวันที่ 9 ธันวาคม 2016

ความสัมพันธ์ใด ๆ กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่ตนอยู่ภายใต้ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด และผลประโยชน์ใด ๆ ที่ส่งไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องโปร่งใส จัดทำเป็นเอกสารอย่างถูกต้อง และค่านิ่งถึง ของขวัญ การต้อนรับ หรือความบันเทิงทั้งหมดที่มอบให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานจริยธรรม และการปฏิบัติตามข้อกำหนดตาม [R&P ของขวัญ ความบันเทิง และการบริการ](#)

การมีส่วนร่วมทางการเมือง

โดยทั่วไป CEVA จะไม่แทรกแซงในเรื่องการเมือง และเราทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทางการเงิน จริยธรรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองอย่างเคร่งครัด

ในฐานะพลเมือง เราทุกคนอาจมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและมีส่วนร่วมในชื่อของเราเอง ในเวลาของเราเอง และด้วยเงินของเราเอง อย่างไรก็ตาม CEVA ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมือง และไม่สามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้หากไม่ได้รับการอนุมัติจากประธาน CEVA [กฎทางธุรกิจของ CEVA](#) กำหนดกฎและการอนุมัติที่จำเป็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

การบริจาคเพื่อการกุศล

การบริจาคเพื่อการกุศลเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของ CEVA เราดำเนินกิจกรรมการกุศลในลักษณะที่ส่งเสริมผลประโยชน์สูงสุดของ CEVA และก่อให้เกิดชื่อเสียงที่ดีของ CEVA

ก่อนการบริจาคหรือการบริจาคเพื่อการกุศลใด ๆ เราต้องรับรองความสมบูรณ์ของผู้รับผลประโยชน์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการเชื่อมต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่อยู่ในฐานะที่จะดำเนินการ หรือตัดสินใจในความโปรดปรานของ CEVA

การบริจาคเพื่อการกุศลสามารถทำได้ตาม[กฎทางธุรกิจของ CEVA](#) เท่านั้น และต้องส่งล่วงหน้าไปยัง Global Communications and Ethics & Compliance

สปอนเซอร์

CEVA อาจสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา ชุมชน และวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนอาจไม่ถูกนำมาใช้เพื่อให้ได้ มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม ก่อนการสนับสนุนใด ๆ คุณต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นและตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

- การดำเนินการสนับสนุนไม่ได้เสนอโดยมีเจตนาที่จะโน้มน้าวผู้รับอย่างไม่ยอมรับ (เช่น การตัดสินใจทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม เพื่อสนับสนุน CEVA)
- ส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของงานดังกล่าวมีความโดดเด่น และงานต้องสนับสนุนชื่อเสียงที่ดีของ CEVA
- ต้องไม่เสนอการสนับสนุนระหว่าง/ทันที ก่อนหรือหลังการเจรจาสัญญา หรือระหว่างกระบวนการเสนอราคา กับ CEVA
- การสนับสนุนจะต้องจัดทำเป็นเอกสารและเก็บรักษาไว้ตามข้อกำหนดในท้องถิ่นที่ควบคุมการเก็บรักษาเอกสาร
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการสนับสนุนของ CEVA จะต้องชำระโดยตรงกับผู้ให้บริการ

คำขอการสนับสนุนใด ๆ จะต้องส่งไปยัง Global Communications and Ethics & Compliance ล่วงหน้า

การวิ่งเต้น

การวิ่งเต้น (หรือการเป็นตัวแทนผลประโยชน์) ช่วยเพิ่มการสนทนา และแจ้งการตัดสินใจของหน่วยงานสาธารณะที่มีแนวโน้มว่าจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ CEVA อย่างไรก็ตาม ความพยายามในการวิ่งเต้นต้องมีความเป็นมืออาชีพ สมเหตุสมผล และเหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการปรากฏตัวของการเร่ขายอิทธิพล การเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของ CEVA จะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ และ นโยบายที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัท

คำอำนวยความสะดวก

การจ่ายเงินอำนวยความสะดวกไม่มีอยู่ใน CEVA และเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด ในกรณีที่มีการชู้กรรโชกที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของพนักงาน CEVA หรือการเรียกร้องการชำระเงินอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ให้แจ้งผู้จัดการสายงานของคุณและ หน่วยงานจริยธรรม และการปฏิบัติตามข้อกำหนดทันที

อิทธิพลเรขาย

การเรขายอิทธิพลไม่มีอยู่ใน CEVA ในสถานการณ์ที่น่าสงสัย ให้ปรึกษา หน่วยงานจริยธรรม และการปฏิบัติตามข้อกำหนดทันที

เราเก็บรายงานทางการเงิน และบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง

บัญชีและบันทึกทางการเงินทั้งหมดของเราสะท้อนถึงเหตุผล วัตถุประสงค์เนื้อหาและความถูกต้องตามกฎหมายของการทำธุรกรรม และการชำระเงินอย่างถูกต้อง เรารับผิดชอบต่อความถูกต้องและความปลอดภัยของหนังสือและบันทึกที่เราเป็นเจ้าของ

เราไม่ชักจูงหรืออำนวยความสะดวกให้บุคคลที่สามทำรายการที่ไม่สมบูรณ์หรือทำให้เข้าใจผิดในบันทึกของพวกเขา เราตื่นตัวต่อธุรกรรมที่น่าสงสัยซึ่งเรามีข้อกังวลเกี่ยวกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องโครงสร้างและ / หรือรายได้ที่ CEVA เราไม่:

- อนุญาตหรือให้ทุนในการทำธุรกรรมใด ๆ ที่ไม่เปิดเผย หรือไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือบันทึกและบัญชีของเรา
- อนุมัติ ชักจูง หรือชำระเงินใด ๆ โดยมีวัตถุประสงค์หรือเข้าใจว่าจะใช้เพื่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในเอกสารประกอบ
- ละเว้น ปลอมแปลง หรืออำพรางรายการในหนังสือและบันทึกใดๆ ของเรา หรือชักจูงหรืออำนวยความสะดวกให้บุคคลที่สามดำเนินการดังกล่าวด้วยตนเอง
- จ่ายค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสม ไม่ได้รับอนุญาตและ / หรือไม่ได้รับการสนับสนุนจากเอกสารที่เพียงพอ
- จัดการ ครอบครอง ปกปิด หรือช่วยเหลือบุคคลอื่นใดในการจัดการหรือปกปิดเงิน ทรัพย์สิน หรือทรัพย์สินที่รู้หรือสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมพื้นฐาน หรือเงินทุนของผู้ก่อการร้าย

ความรับผิดชอบของพันธมิตรทางธุรกิจของ CEVA

เราพร้อมกันส่งมอบห่วงโซ่อุปทานที่เราทุกคนสามารถภาคภูมิใจได้ที่ CEVA เราปฏิบัติตามกระบวนการคัดเลือกที่เข้มงวดสำหรับการทำงานร่วมกัน กับบุคคลที่สาม (ซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมาร่วม ผู้รับเหมาช่วง ตัวกลาง ตัวแทน ฯลฯ) เราปฏิบัติตาม [โปรแกรมการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบุคคลที่สาม ของ CEVA](#) เพื่อให้แน่ใจว่าพันธมิตรทางธุรกิจของเราปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมระดับสูงของเรา เราไม่เคยว่าจ้างพันธมิตรทางธุรกิจให้กระทำการติดสินบน หรือละเมิดกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ลุกขึ้นพูด

เราทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องค่านิยมและชื่อเสียงของเรา หากคุณสงสัยว่ามีการละเมิด R&P เหล่านี้ คุณควรพูดออกมา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู [กฎและหลักการป้องกันการทุจริตและการตอบโต้](#)

คำศัพท์

เทอม	นิยาม
ฉ้อราษฎร์บังหลวง	การใช้อำนาจที่ได้รับมอบหมายในทางที่ผิดเพื่อประโยชน์ส่วนตัวที่ไม่เหมาะสม
การติดสินบนที่ใช้งานอยู่	เสนอ สัญญา หรือให้สิ่งใดๆ ที่มีมูลค่าเพื่อจูงใจให้กระทำการที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือละเมิดความไว้วางใจ (เช่น ติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ได้ใบอนุญาต จ่ายสินบนเล็กน้อยให้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อเร่งการผ่านสินค้า จ้างลูกชายของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อโน้มน้าวให้สัญญา เป็นต้น)
การติดสินบนแบบพาสซีฟ	การขอ ตกลงที่จะรับ หรือยอมรับสิ่งที่มีค่า เพื่อจูงใจให้เกิดการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือละเมิดความไว้วางใจ (เช่นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยติดสินบนเพื่ออนุญาตให้เข้าไปในอาคาร เพื่อวัตถุประสงค์ในการโจรกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้างเรียกร้อง ‘เงินใต้โต๊ะ’ เพื่อมอบสัญญาผู้ประกอบการที่รับ ความโปรดปรานจากลูกค้าเพื่อเร่งการจัดส่ง ฯลฯ)
เงินใต้โต๊ะ	สินบนที่ผู้รับเหมาะจ่ายที่ละน้อยเมื่อจ่าย มักจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ตกลงกันของสัญญา
พันธมิตรทางธุรกิจของ CEVA	ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ซัพพลายเออร์ ที่ปรึกษา คนกลาง ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ตัวแทน นายหน้าศุลกากร ผู้ส่งสินค้า ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ตัวแทน พันธมิตรร่วมทุน หรือบริษัทและบุคคลที่ CEVA มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการค้าด้วย หรือผู้ที่มีอำนาจโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในการดำเนินการในนามของ CEVA
ข้าราชการ	บุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงพนักงานของรัฐบาลใดๆ (เช่นหน่วยงานกำกับดูแลศุลกากร หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านภาษี) บริษัท ที่ดำเนินการโดยรัฐบาล หรือ รัฐบาลหน่วยงานของรัฐ (เช่นมหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลนครหรือโรงพยาบาล) การลงทุนของรัฐบาลในบริษัทวิจัย บริษัทเทคโนโลยี และผู้ให้บริการขนส่งจะต้องได้รับการพิจารณาในบางประเทศด้วย หากคุณไม่แน่ใจว่าบุคคลหรือนิติบุคคลอาจได้รับการพิจารณาว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่ ให้ติดต่อ Ethics & Compliance
ของขวัญ ความบันเทิง และการต้อนรับ	สิ่งที่มีค่าให้หรือได้รับจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ CEVA “ของขวัญ” อาจรวมถึงเงินสด สินค้า และบริการที่ผู้รับผลประโยชน์ไม่ชำระราคาตลาด บัตรกำนัล คุกกี้ สินค้าฟุ่มเฟือย การสมัครสมาชิกผลิตภัณฑ์ หรือใบอนุญาต ฯลฯ “ความบันเทิง” อาจรวมถึงตัวหรือคำเชิญในรูปแบบอื่นใดสำหรับกีฬาแบบตัวต่อตัวหรือแบบเสมือนจริง ดนตรี กิจกรรมทางวัฒนธรรม การประชุมทางธุรกิจ ฯลฯ “การต้อนรับ” อาจรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกทุกรูปแบบ: การเดินทางและการเดินทางโดยรถยนต์ เครื่องบิน รถไฟ หรือเรือ ที่พักโรงแรม อาหาร การชำระค่าร้านอาหาร ฯลฯ *ไม่รวมรายการส่งเสริมการขาย ใดอาวี่ ปฏิทิน ปากกา ดินสอ หรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันที่มีโลโก้ของบริษัท และการต้อนรับที่เรียบง่าย (ชา กาแฟ น้ำ) ที่นำเสนอในระหว่างการประชุม
สิ่งที่มีค่า	ผลประโยชน์ทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: <ul style="list-style-type: none"> เงินสด หรือ รายการเทียบเท่าเงินสด บัตรของขวัญ สินค้า ของขวัญ หรือของรางวัล ข้อเสนอการจ้างงานหรือสัญญาการจ้างงานในอนาคต (ให้กับบุคคลหรือญาติของพวกเขา) เงื่อนไขที่ดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือส่วนลดผลิตภัณฑ์ ความบันเทิงและการต้อนรับ (ชำระค่าเดินทาง ค่าโรงแรมหรือร้านอาหาร การชำระเงินสำหรับกิจกรรมทางวัฒนธรรมหรือกีฬา) ค่าครองชีพหรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือการเข้าพักในรีสอร์ท การใช้ยานพาหนะหรือบ้านพักตากอากาศ ตั๋วเครื่องบิน หรือ ฟรีสำหรับกิจกรรม บริการ ของชำระส่วนตัว หรือการปรับปรุงบ้าน การบริจาคเพื่อการกุศล จดหมายเชิญเพื่อสนับสนุนการขอวีซ่า ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่มีคุณค่าต่อผู้รับ / ผู้ให้บริการ
การอำนวยความสะดวกทางการเงิน	การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ได้มาหรือเร่งรัดการให้บริการตามปกติที่เจ้าหน้าที่ต้องจัดหาให้
อิทธิพลร้ายชาย	การกระทำของบุคคลสร้างรายได้จากอิทธิพลที่แท้จริงหรือที่รับรู้เพื่อรับการตัดสินใจที่ดีจากบุคคลที่สาม มันเกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมสามคน: ผู้แสวงหาอิทธิพล (ผู้ที่ให้ผลประโยชน์หรือของขวัญ) พ่อค้าเร่ที่มีอิทธิพล (ผู้ที่ใช้อิทธิพลที่พวกเขามีอยู่ด้วยตำแหน่งของพวกเขา) และเป้าหมายที่มีอำนาจในการตัดสินใจ (อำนาจสาธารณะหน่วยงานของรัฐผู้พิพากษาผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ)
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	สถานการณ์ที่มีอิทธิพลหรือดูเหมือนจะมีอิทธิพลต่อความสามารถในการดำเนินการอย่างเป็นทางการเป็นกลางเพื่อประโยชน์สูงสุดของ CEVA การทุจริตสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อมีการปกปิดผลประโยชน์ทับซ้อน พุดน้อย จัดการผิดพลาด หรือถูกละเมิด โปรดดู กฎและหลักการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดเผยและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การวิ่งเต้น	กิจกรรมใด ๆ ที่มีเจตนาที่จะมีอิทธิพลต่อกฎหมาย การกำหนดนโยบาย หรือ กระบวนการตัดสินใจ ผ่านการสนับสนุนทุกรูปแบบ
ลูกจ้าง	กรรมการเจ้าหน้าที่ผู้จัดการ หรือพนักงานใด ๆ ไม่ว่าจะได้รับมอบหมายหรือว่าจ้างโดย CEVA ไม่ว่าจะในระยะเวลาที่จำกัด หรือไม่แน่นอนเพื่อทำงานให้กับ CEVA
การบริจาคเพื่อการกุศล	การจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ในรูปแบบที่มอบให้กับองค์กรที่มีสถานะการกุศลหรือเทียบเท่าและทำขึ้นโดยไม่มีหวังผลตอบแทน
สนับสนุน	ธุรกรรมที่บริษัทชำระเงินเป็นเงินสด หรือในรูปแบบเพื่อเชื่อมโยงชื่อของตนกับผู้ถือสิทธิ์ และเพื่อแลกกับค่าธรรมเนียม การสนับสนุนได้รับสิทธิ์ และผลประโยชน์ เช่นการใช้ชื่อผู้ถือสิทธิ์เครดิตโฆษณาในสื่อกิจกรรม และสิ่งพิมพ์ และการใช้สิ่งอำนวยความสะดวก และโอกาสในการโปรโมตชื่อสินค้าและบริการ เป็นธุรกรรมทางธุรกิจ และเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการขาย และการโฆษณา
รายงานทางการเงินและบันทึกทางบัญชี	บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับกิจกรรมและธุรกรรมทางธุรกิจของบริษัท (เช่น บัญชี ใบแจ้งหนี้ จดหมายโต้ตอบ เอกสาร ซีดี เทป บันทึกช่วยจำ และเอกสารอื่นใดหรือข้อมูลที่ถอดเสียงทุกประเภท)

คำถามและคำตอบ

เรากำลังวางแผนที่จะเปิดคลังสินค้าแห่งใหม่และอยู่ภายใต้แรงกดดันเนื่องจากต้องใช้เวลา “นานเกินไป” ในการขออนุญาต เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท้องถิ่นกล่าวว่ากระบวนการนี้สามารถเร่งได้โดยจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเล็กน้อย เราสามารถจ่ายได้หรือไม่?

ไม่ การจ่ายเงินอำนวยความสะดวกที่อาจรักษาความปลอดภัยหรือเร่งการดำเนินการทางกฎหมายตามปกติของรัฐบาล (หนังสือยินยอมใบอนุญาต วิชา พิธีการทางศุลกากร ฯลฯ)

นายกเทศมนตรีเมืองกำลังมองหาการขนส่ง หากเราดำเนินการขนส่งนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เราสามารถขอให้นายกเทศมนตรีมีอิทธิพลต่อหน่วยงานท้องถิ่น และเร่งใบอนุญาตที่จำเป็นที่เรารอคอย เราสามารถทำอย่างนั้นได้หรือไม่?

ไม่ การเร่ขายอิทธิพล ไม่สามารถทำได้ที่ CEVA การใช้ อิทธิพลที่แท้จริงหรือที่รับรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งการตัดสินใจที่ดีจากบุคคลที่สาม อาจดูเหมือนเป็นการเร่ขายอิทธิพล ซึ่งห้ามโดยเด็ดขาด

ในระหว่างขั้นตอนการประกวดราคา ผู้ขายเชิญเราเข้าร่วมการประชุมทางธุรกิจ และเสนอให้จ่ายค่าที่พักการเดินทาง และตัวเข้าชมการแข่งขันกีฬาที่สำคัญที่เกิดขึ้นในเวลาและสถานที่เดียวกัน เราสามารถยอมรับข้อเสนอนี้ได้หรือไม่?

ไม่ได้ ห้ามรับของขวัญหรือค่าเชิญใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการตัดสินใจของคุณในระหว่างขั้นตอนการประกวดราคา ช่วงเวลาที่อ่อนไหว และแม้ว่าข้อเสนออาจฟังดูน่าตื่นเต้น นำพึงพอใจ แต่ก็ควรปฏิเสธ ตาม [R&P ของขวัญ ความบันเทิง และการต้อนรับ](#)

ผู้ขายที่มีศักยภาพต้องการหารือแบบเห็นหน้ากัน นอกเวลาทำงานในสถานที่ที่สะดวกสบาย ว่าพวกเขาสามารถปรับปรุงข้อเสนอของพวกเขาได้อย่างไร เพื่อให้ 'เป็น win-win' ความคิดนี้ดูน่าสงสัยสำหรับฉัน ฉันควรทำอย่างไรดี?

หากคุณมีข้อสงสัย ให้พูดคุยกับผู้จัดการโดยตรง หรือผู้จัดการของผู้จัดการของคุณอีกระดับหนึ่ง หรือคุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานจริยธรรม และการปฏิบัติตามข้อกำหนดในประเทศ หรือภูมิภาคของคุณได้อย่างมั่นใจ หากต้องการ คุณสามารถใช้ [สายด่วนด้านหน่วยงานจริยธรรม และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ CEVA](#) ซึ่งให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงในหลายภาษา – ในประเทศส่วนใหญ่ คุณยังสามารถรายงานข้อกังวลของคุณโดยไม่เปิดเผยตัวตนได้

เราต้องการเข้าสู่กิจการร่วมค้า ในระหว่างขั้นตอนการเจรจา เราได้เรียนรู้ว่าหนึ่งในผู้จัดการอาวุโสของบริษัทพันธมิตรก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นกัน เราควรทำอย่างไรดี?

แม้แต่การรับรู้ถึงการติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐก็สามารถทำลายชื่อเสียงของ CEVA และพนักงานได้ พนักงานของ CEVA ที่มีส่วนร่วมกับ ฝ่ายธุรกิจ ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้อง [ติดต่อ CEVA Ethics & Compliance](#) ล่วงหน้า

ฉันเป็นหัวหน้าฝ่ายการเงินในท้องถิ่น หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ขอให้ฉันชำระค่าบริการของผู้ประกอบการรถบรรทุกในพื้นที่ที่ได้รับการว่าจ้างอย่างเร่งด่วนเนื่องจากเกิดเหตุชะงักทางบริการกับพันธมิตรทางธุรกิจถาวรของ CEVA อย่างไรก็ตามฉันพบว่าสัญญาบุคคลที่สามนี้ไม่ได้ลงนามโดย CEVA ผู้ให้บริการยังใหม่กับ CEVA และไม่มีเอกสารเพียงพอสำหรับการดำเนินการ ฉันสามารถอนุมัติการชำระเงินได้หรือไม่?

ไม่ได้ แม้จะมีความเร่งด่วนของสถานการณ์การจ่ายเงินให้ผู้ให้บริการโดยไม่ปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องและขาดเอกสารที่เพียงพอ เป็นสิ่งต้องห้ามที่ CEVA โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานจริยธรรม และการปฏิบัติตามข้อกำหนดในพื้นที่ของคุณเพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสม



CEVA Logistics 2024

www.cevalogistics.com